

Member Club

By Jitrapat Boonchalieo

สวัสดี ส่งท้ายปีคะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่าน และชาว Member club แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะกับการเดินทางมาด้วยกันจนถึงเดือนสุดท้ายแห่งปี ผ่านความโศกเศร้า เสียใจ และความปีติร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ ความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และอีกหลายๆ ครั้งที่เรารู้ได้เห็น และรับรู้จากการทุ่มเท และแสดงออกของเราชาวไทย สำหรับชาว Member Club เราในฉบับส่งท้ายปีนี้ ได้ส่งมอบของขวัญเล็กๆ น่ารักๆ ไปยังสมาชิกสมาคมทุกท่านที่ยังคงให้ความอุปการะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบ พวงกุญแจ สุนัขน่ารักไปยังท่านสมาชิกโดยการจัดส่งไป

ทางไปรษณีย์ไทย และหลายๆ ท่านก็คงจะได้รับแล้ว ซึ่ง Member club ก็หวังว่าของขวัญชิ้นเล็กนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสมาชิก แทนความรักความผูกพัน และแทนคำขอบคุณจากทีมงานสมาชิกสัมพันธ์ และจากสมาคม



Member Club ขอให้เดือนแห่งการส่งท้ายปีนี้เป็นเดือนที่ท่านสมาชิกมีความสุขที่สุด ซึ่งหลายๆ ท่านก็อาจจะต้องวางแผนความสุขกันล่วงหน้ากันนิดนึงใช้มั้ยคะ แนนอนว่าต้องมีเรื่องการเดินทางหรือการท่องเที่ยวร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ Member club ก็ขอให้สมาชิกของเราทุกท่านเดินทางปลอดภัย และพบเจอแต่ความสุขในทุกทริปนะคะ

สำหรับกิจกรรมของเรา Member club ในเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นไปอย่างชิล แต่เราก็ได้เตรียมการล่วงหน้าสำหรับงานกิจกรรมในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจยิ่ง มานำเสนอ และขอเชิญชวนท่านสมาชิกดังนี้คะ

กิจกรรมแนะนำ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 กิจกรรมที่มีชื่อว่า “บายนี่มีแต่ล่ำ” ถือว่าเป็นมหกรรมล่ำ อาชีพล่ำเป็นอาชีพไม่เคยปิดกันสำหรับท่านที่ใฝ่ฝัน และต้องการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางล่ำ และฝึกปรีหรือเชี่ยวชาญเว็บแห่งล่ำอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น งานนี้ผู้เข้าร่วมอาจจะมาใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงเป็นงานที่ “ต้องห้ามพลาด” นะคะ โดยสามารถสอบถามข้อมูลสมัครได้ที่ ชมรมล่ำและนักแปลภาษาญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยในสังกัดสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (JITT) หรือสอบถามผ่านทาง Member club ส.ส.ท. โทร. 0 2259 9115 อีเมล tpamemberclub@tpa.or.th

ปิดท้าย Member Club ฉบับนี้ ด้วยภาพกิจกรรมเยี่ยมชม ที่ทีมงานสมาชิก ส.ส.ท. ได้นำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก หรือที่รู้จักกันในนาม Sunny Bangchak โดยสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมฟาร์มแสงอาทิตย์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทน พร้อมชมโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่จริงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 150,000 แผง โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 70 ล้านหน่วยไฟฟ้าต่อปี และสัมผัสกับประสบการณ์ในรูปแบบ เรียน รู้ ดู ชม กับสวยสดงดงามนิทรรศการ 9 โซนด้วยกันคะ เรียกได้ว่าได้รับความรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนกันอย่างเต็มอิ่ม

